

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /TY-KD

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

V/v kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm
động vật thủy sản

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....

Ngày 11 tháng 1 năm 2016

Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Trả lời Công văn số 179/2015/CV-VASEP ngày 30/12/2015 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) về việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm thủy sản. Về vấn đề này, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Về đăng ký kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm thủy sản để tiêu thụ trong nước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản trong việc đăng ký kiểm dịch, Cục Thú y đã áp dụng việc nhận thông tin và trả lời doanh nghiệp qua email. Trình tự thực hiện đăng ký kiểm dịch được hướng dẫn kèm các biểu mẫu cụ thể, công khai. Doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua email (sau đó gửi hồ sơ gốc qua đường bưu điện) với số lượng hàng dự kiến nhập khẩu cho 03 tháng. Thời gian Cục Thú y gửi văn bản hướng dẫn việc kiểm dịch đến doanh nghiệp và các cơ quan thú y vùng có liên quan khoảng từ 1-3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (quy định tại Thông tư 06 là 05 ngày). Như vậy, về thủ tục đăng ký kiểm dịch hiện đang được triển khai áp dụng rất thuận tiện, nhanh chóng, dễ thực hiện, doanh nghiệp không phải đến Cục Thú y để nộp hồ sơ và nhận văn bản trả lời.

Để nâng cao chất lượng xử lý công việc, Cục Thú y đã tiến hành gửi Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng đến các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản. Các ý kiến phản hồi của doanh nghiệp đều đánh giá cao và hài lòng với cách thức hướng dẫn, giải quyết thủ tục đăng ký kiểm dịch hiện đang áp dụng tại Cục Thú y.

2. Về thủ tục đăng ký kiểm dịch nguyên liệu thủy sản nhập khẩu để gia công, chế biến xuất khẩu.

Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010, như sau: "Đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu, Chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cơ quan thú y vùng nơi làm thủ tục nhập khẩu". Cơ quan Thú y vùng VI đã triển khai và áp dụng

việc nhận thông tin và trả lời doanh nghiệp qua email. Doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ qua email với số lượng hàng dự kiến nhập khẩu cho 03 tháng. Thời gian Cơ quan Thú y vùng VI gửi văn bản hướng dẫn việc kiểm dịch đến doanh nghiệp có liên quan khoảng từ 1-2 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (quy định tại Thông tư 51 là 03 ngày). Như vậy, về thủ tục đăng ký kiểm dịch hiện đang được triển khai áp dụng rất thuận tiện, nhanh chóng, dễ thực hiện.

Theo quy định tại Thông tư 43/2010/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu để gia công, chế biến xuất khẩu thì không lấy mẫu kiểm dịch, chỉ kiểm tra cảm quan, nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng, cơ quan thú y cửa khẩu chỉ lấy mẫu khi nghi ngờ hoặc phát hiện hàng hóa không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y để kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y. Do vậy trong thời gian qua đối với những lô hàng sản phẩm thủy sản nhập khẩu để gia công chế biến xuất khẩu từ khi kiểm tra thực tế lô hàng đến khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch là từ 1 đến 2 ngày (tối đa là 2 ngày).

3. Về kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu để tiêu dùng trong nước

Sau khi được Cục Thú y đồng ý bằng văn bản (gửi qua email) thì doanh nghiệp khai báo kiểm dịch với Cơ quan Thú y vùng VI, nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 15 phút, Cơ quan Thú y vùng VI xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm dịch để doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ khi kiểm tra và lấy mẫu kiểm dịch lô hàng, Cơ quan Thú y vùng VI cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với các lô hàng đạt yêu cầu vệ sinh thú y để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thông quan hàng hóa. Như vậy, so với quy định, Cơ quan Thú y vùng VI đã rút ngắn được thời gian giải phóng hàng hóa cho doanh nghiệp rất nhiều (theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010: “Thời gian cách ly để kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản tùy theo từng bệnh, từng loài thủy sản nhưng không quá 10 ngày. Nếu quá thời hạn nêu trên, cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết rõ lý do”).

Về việc cho phép đưa hàng hóa về kho bảo quản đối với sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập kinh doanh, ngày 07/7/2010 Thủ tướng chính phủ ban hành văn bản số 1152/TTg-KTTH về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu quy định áp dụng chế độ kiểm dịch thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu trước khi thông quan, không áp dụng chế độ thông quan trước kiểm tra sau. Do vậy, các lô hàng sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu phải được kiểm tra ngay tại cửa khẩu.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Công văn số 179/2015/CV-VASEP ngày 30/12/2015 của Hiệp hội VASEP, Cục Thú y kính gửi đến Quý Hiệp hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- CQTY vùng VI;
- Lưu: VP, KD.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đàm Xuân Thành